

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2022

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2228 /QĐ-UBND ngày 25/11/2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận)*

Thực hiện Văn bản số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022; căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 cho Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Qua thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về xây dựng kế hoạch thanh tra, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công, việc quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chính sách an sinh xã hội; thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở, địa phương, theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

4. Xây dựng đội ngũ công chức trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. Nội dung chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2022:

1. Công tác thanh tra (9 cuộc):

a. Công tác thanh tra hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 06 cuộc, cụ thể:

TT	Đơn vị được thanh tra	Đơn vị thực hiện thanh tra	Thời kỳ thanh tra	Nội dung thanh tra
1	Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình	Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm	Thanh tra tỉnh	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
3	Các đơn vị thực hiện gói hỗ trợ Covid - 19 theo NQ 68 của Chính phủ (Đối tượng 12-Lao động tự do)	Thanh tra tỉnh	Từ khi triển khai, đến thời điểm thanh tra	Hỗ trợ người lao động trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
4	Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước	Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí và quản lý đầu tư.
5	Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa	Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	Thanh tra tỉnh	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí và quản lý đầu tư.

(Tùy theo tình hình thực tế, Thanh tra tỉnh được thực hiện trước thời kỳ của các cuộc thanh tra nêu trên).

Thực hiện 100% các cuộc thanh tra đột xuất, diện rộng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b. Thanh tra trách nhiệm: 03 cuộc, cụ thể:

STT	Đơn vị được thanh tra	Nội dung thanh tra	Thời kỳ thanh tra	Hình thức thanh tra
1	Sở Nội vụ và các	Trách nhiệm thực hiện các	Từ năm 2020 đến thời điểm	Trực tiếp (Nghị vụ 3)

	đơn vị trực thuộc	quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.	thanh tra	
2	Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc	Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Trực tiếp (Nghịệp vụ 3)
3	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái và các đơn vị trực thuộc	Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra	Trực tiếp (Nghịệp vụ 3)

c. Kiểm tra xử lý sau thanh tra: Tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chánh Thanh tra tỉnh tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Thực hiện tốt việc tiếp công dân; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ việc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định; tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tỷ lệ từ 90% trở lên; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ từ 85% trở lên.

c) Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

a) Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng,

nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

b) Tăng cường thanh tra trách nhiệm về thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng:

a) Triển khai có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

b) Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng thanh tra trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo gắn với áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại đơn vị.

c) Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố; cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

d) Tổ chức tốt phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, công tác thanh tra, xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch vững mạnh

năm 2022” góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ chương trình, kế hoạch được phê duyệt, Chánh Thanh tra tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết./.
